

รพ.ราชวิถี ร่วมสร้างความสุข – ให้กำลังใจผู้ป่วย กับ กิจกรรม ปั่นความสุข ต่อพลังชีวิต



รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “รพ.ราชวิถี ปั่นความสุข ต่อพลังชีวิต” สร้างความบันเทิง มอบความสุข ชับกล่อมด้วยดนตรี – เสียงเพลง ให้กับคนไข้และญาติผู้ป่วย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย – เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการแสดงทุกวันอังคาร โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 และในแต่ละสัปดาห์จะมีศิลปินใจบุญมาร่วมกันสร้างความสุขกัน ล่าสุดได้รับเกียรติจาก... คุณต้อม – ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, คุณปี่ – คณาคำ อภิรดี และ ชิน-ภัทรปรกรณ์ ชินอักษร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (หน้าห้องตรวจอายุรกรรม เฉพาะโรค) ชั้น1 โรงพยาบาลราชวิถี

กิจกรรมฯ “รพ.ราชวิถี ปั่นความสุข ต่อพลังชีวิต” โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ พญ.ณธิดา สุขเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร และนพ.ทัศนชาติ จิตวีธาต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเปิดงาน “รพ.ราชวิถี ปั่นความสุข ต่อพลังชีวิต” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน ลดความเจ็บปวด มีสติความนึกคิดอารมณ์ที่ดี ทำให้ผ่อนคลาย ลดความกังวล และให้กำลังใจให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในช่วงปีใหม่นี้

งานนี้... ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งนอกจากศิลปินคุณภาพอย่าง คุณต้อม – ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, คุณปี่ – คณาคำ อภิรดี และ คุณชิน-ภัทรปรกรณ์ ชินอักษร อีกทั้งได้รับการสนับสนุนดนตรีเพราะๆ ที่ได้มาร่วมสร้างความสุขจาก กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อีกด้วย

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารโรงพยาบาล พยาบาลและศิลปิน ยังได้มาร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย พร้อมทั้งสอนวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองจากฝุ่นควันที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องด้วย และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่าน สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “รพ.ราชวิถี ปั่นความสุข ต่อพลังชีวิต” ได้โดยร่วมบริจาคเข้าบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1หรือ สอบถามโทร02-3547997-9 หรือ <http://www.rajavithihospitalfoundation.org>